

ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโลกต้อนรับ

“GLYMATE” บริษัทดาวรุ่งแห่งใหม่จากแคลิ

ฟอร์เนีย

GLYMA'



Glymate(TM) บริษัทโภชนเภสัชภัณฑ์น้องใหม่จากเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาสมดุลน้ำตาลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ถือเป็นการทำงานตลาดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ โดยพร้อมจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

Glymate(TM) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์อย่างเข้มข้น และมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายระดับ โดยส่วนผสมหลักที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เทคโนโลยีฟื้นฟูเซลล์ของบริษัทสามารถยกระดับการผลิตอินซูลินและการตอบสนองต่ออินซูลิน ซึ่งช่วยเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสจากอาหารและเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน* การรับประทาน Glymate(TM) อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ร่างกายมีกำลังและช่วยให้น้ำหนักลดลง* ผลิตภัณฑ์ Glymate(TM) จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและ Amazon นอกจากนี้ บริษัทกำลังประสานกับตัวแทนจำหน่ายหลายรายเพื่อเข้าถึงตลาดทั่วโลกให้มากขึ้น

ปัจจุบัน ประชากรโลกมากกว่า 400 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน ส่วนคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนถึงอยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวานก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แลกเปลี่ยนจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ระบุว่า “เราต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาและป้องกันโรคร้ายนี้ให้มีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้ Glymate อุทิศเวลานานหลายปีทำการวิจัยและการทดลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการจัดการและป้องกันปัญหา

ร้ายแรงนี้ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ Glymate(TM) ที่ใช้เฉพาะส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากนม ถั่วเหลือง กลูเตน ข้าวสาลี น้ำตาล สารกันบูด และผลิตโดย Robinson ในแคลิฟอร์เนีย Glymate(TM) มาในรูปแบบของซอฟต์แวร์พร้อมเทคโนโลยีฟื้นฟูที่จดสิทธิบัตรและเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลน้ำตาล คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ด้วยการยกระดับการเผาผลาญไขมัน* Glymate(TM) ผสมส่วนประกอบอย่างรอบคอบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายและการดูดซึมของสารออกฤทธิ์ โดยส่วนผสมหลักจะส่งผลต่อร่างกายในระดับโมเลกุล และมีการทำงานที่หลากหลายภายในเซลล์*

เกี่ยวกับ Glymate(TM) Corp.

Glymate(TM) Corp. คือบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนผสมหลักที่จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในฐานะผู้ทำการตลาดและผู้ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออนไลน์ เรามุ่งมั่นตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Glymate(TM) ได้ที่ <https://www.glymateusa.com> หรือติดตามทางอินสตาแกรม @glymate_usa

*ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินจากองค์การอาหารและยาของรัฐ (FDA) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัย เยียวยา รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/959709/Glymate_Logo.jpg